

Số: **929**/BNN – QLCL

Hà Nội, ngày **03** tháng **4** năm 2012

V/v: xin đất mở rộng phòng kiểm nghiệm
cho Trung tâm Chất lượng Nông Lâm
Thủy sản vùng 6

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 được thành lập theo Quyết định số 4030/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có chức năng phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực chất lượng, an toàn vệ sinh nông lâm thủy sản và muối. Phạm vi hoạt động bao gồm 7 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương: Thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, Kiên Giang, An Giang và Hậu Giang.

Trung tâm hiện đang có trụ sở đặt tại 386C đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đặc biệt là sự hỗ trợ của Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và các ban ngành hữu quan trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Trung tâm đã triển khai một cách có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ được giao trong hoạt động kiểm nghiệm, kiểm tra chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản và muối, đáp ứng được hầu hết các yêu cầu về kiểm nghiệm của các khách hàng trong và ngoài nước, hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản trong khu vực giải quyết các rào cản thương mại và an toàn vệ sinh của các thị trường khó tính như Liên minh Châu Âu, Nga, Mỹ, Nhật,.... góp phần vào việc phát triển ổn định hoạt động sản xuất, xuất khẩu sản phẩm thủy sản đặc biệt là mặt hàng cá tra của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Hàng năm, Trung tâm vùng 6 đều thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách (thuế) với địa phương với số tiền mỗi năm từ 3-6 tỷ đồng, riêng năm 2011 trên 10 tỷ đồng.

Hiện nay, Trung tâm vùng 6 đang có nhu cầu nâng cấp mở rộng phòng kiểm nghiệm để triển khai, lắp đặt, vận hành các trang thiết bị kiểm nghiệm đặc biệt là các thiết bị hiện đại tiên tiến để phục vụ cho công tác kiểm nghiệm trong lĩnh vực nông lâm sản và muối nhất là các mặt hàng nông sản như gạo, rau, quả,... theo chức năng, nhiệm vụ mới được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

Nhu cầu mở rộng phòng kiểm nghiệm của Trung tâm vùng 6 hiện nay là rất cấp thiết. Vì vậy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị UBND thành phố Cần Thơ xem xét, giải quyết cấp thêm cho Trung tâm khu đất liền kề trụ sở của đơn vị (được biết khu đất này thuộc quyền quản lý của Trung tâm

phát triển quỹ đất UBND thành phố Cần Thơ) với diện tích khoảng 1.000 m² để Trung tâm triển khai các hạng mục công trình nêu trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Trưởng (để b/cáo);
- Cục QLCL NLS&TS (để thực hiện);
- Trung tâm vùng 6 (để thực hiện);
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Xuân Thu